

“โครงการจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาการศึกษาของสถาบันการศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน”

ตามขอบเขตการดำเนินงานกลาง (Term of Reference :TOR) การจ้างที่ปรึกษา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จังหวัดลำพูน

๑. บทนำ

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายนิรันดร์ ตานไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้แถลงนโยบายในการบริหารงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้านการศึกษาที่จะมุ่งเน้นส่งเสริม การศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนให้จังหวัดลำพูนมี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรคสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้มี ความก้าวหน้า ดังนั้นการสนับสนุนให้เยาวชนลูกหลานชาวจังหวัดลำพูน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและสูงสุด ถือเป็น ภาระอันสำคัญที่จะละเลยมิได้ และนโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้วางนโยบายเพื่อการสร้างอาชีพ การเพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุนในท้องถิ่น พัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการขนส่ง logistic ในภาคเหนือเชื่อมโยง ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยการสร้างระบบแข่งขันแข่งให้กับภาคเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าให้กับ ฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งนี้ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว พัฒนาจังหวัดลำพูน ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเออีซีและธรรมชาติที่สำคัญของภาคเหนือ เปิดเมืองลำพูนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

การนำนโยบายดังกล่าวข้างต้น นำมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้ กำกับทิศทางตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการวิจัยและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ของ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประสานขอความร่วมมือ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่ปรึกษาในหลักวิชาการ ในการสร้างแนวทางการศึกษาขอ โรงเรียนนายร้อยและ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบของการ พัฒนาชุมชนและจังหวัด สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างสากลจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นขอ สถานศึกษา ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนับสนุนมาตรการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ขาดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสารถศาสตร์ และนวัตกรรม ด้านวิชาการ การเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับกระแสการพัฒนา ของโลกอย่างรู้เท่าทันในอันที่จะปลูกความสำนึกรักท้องถิ่นให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการวิจัย และพัฒนาการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเป็น ต้นแบบการจัดการศึกษามาตรฐานสากล

๒. วัตถุประสงค์ของการจ้างที่ปรึกษา

๒.๑ เพื่อกำหนดและร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้พร้อมต่อการยกระดับการเป็นนักวิชาการที่สนองตอบต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่

๒๑

